



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร  
มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ในระดับเดียวกัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ได้มีประกาศการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕๐ (๑๒) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ในระดับเดียวกันตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ผลคะแนนการคัดเลือก		คะแนน รวม	คิดเป็น ร้อยละ
			คะแนน สัมภาษณ์	คะแนน คุณสมบัติ		
๑	นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง เทศบาลตำบลยูโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๑๒๑.๕๗	๔๗.๒๐	๑๖๘.๗๗	๘๔.๓๘

/ทั้งนี้..

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ  
รายดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา

อนึ่ง การคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการ  
คัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม  
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายนิมุ มะกาเจ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.ยะลา  
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ